

Đäi häi län này, väi chä đä “Nghĩa Thầy-Tình Bạn,” đä quy tä khoäng 500 cäu häc sinh tä khäp näi đä vä đä gäp gä, hàn huyän vä nhäng ký äc thän thäng cäa nhäng ngäi chung mät mäi träng.

ANAHEIM (NV) - Đäi Häi Thä Giäi län II cäa các cäu häc sinh träng Phan Châu Trinh, Đà Nẵng, đä long träng điän ra lúc 6 giä chiäu Chä Nhät, 1 Thäng Bäy, täi nhäa hàng Mon Amour Banquet, Anaheim. Đäi häi län này, väi chä đä “Nghĩa Thầy-Tình Bạn,” đä quy tä khoäng 500 cäu häc sinh tä khäp näi đä vä đä gäp gä, hàn huyän vä nhäng ký äc thän thäng cäa nhäng ngäi chung mät mäi träng.



Hoät cänh Häi Nghä Diän Häng do häu duä vä cäu häc sinh Phan Châu Trinh träng điän. (Hình: Linh Nguyán/Ngái Viãt)

“Chúng tôi chuän bä khoäng 5 thäng träi cho đäi häi kä này nän con sä tham dä đäng hän län träng c,” ông Träng Công Läp, träng ban tä chäc, cho biät. “Lý do đäng hän län đäu vì anh em chúng tôi nghĩ rät khó đä gäp nhau đäng đäo nhä thä này. Hän näa, cäu häc sinh ai cũng đä trän 60 tuäi räi, còn nói chi đän quý thäy, cô. Ai cũng tuäi thät tuän trä lên. Gäp nhau nhä thä này là quý läm!”

Cũng theo ban tä chäc, ngoài các cäu häc sinh, đä sä đän tä các tiäu bang täi Hoa Kä, còn có nhiäu ngäi đän tä Âu Châu, Canada, Úc, và khoäng 38 ngäi đän tä Viãt Nam, trong đó có hai thäy cô, dù län tuäi không ngäi đäng xa, tä vä vui säng gäp läi các häc trò cũ.

Ông Vũ Đình Huân, 63 tuäi, cä dân Garden Grove, tân häi träng Häi Cäu Häc Sinh Phan Châu Trinh-Đà Nẵng, nhiäm kä 2012-2014, chào mäng quan khách và quý thäy cô hiän điän.

Nghĩa thầy tình bạn Phan Châu Trinh-Đà Nẵng

Tác Giả: Linh Nguyễn/Ngái Việt
Thứ Sáu, 06 Tháng 7 Năm 2012 08:41



**Thành viên ban chấp hành Hội Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh-Đà Nẵng.
(Hình: Linh Nguyễn/Ngái Việt)**

Ông phát biểu: “Chúng tôi, các cựu học sinh, ngoài sự gửi gắm trong tình thân ái của anh em đồng nghiệp xuất thân từ mái trường Phan Châu Trinh, còn cảm phục nêu cao tinh thần dân chủ của nhà chí sĩ Phan Châu Trinh mà trường chúng tôi được vinh dự mang tên.”

Thầy Nguyễn Đăng Ngọc, đại diện toàn trường, cảm ơn: “Chúng tôi rất mừng gặp lại các đồng nghiệp, các học trò cũ trong khung cảnh ý nghĩa thầy trò hôm nay. Mong tất cả chúng ta noi theo tinh thần Phan Châu Trinh vì phải có dân chủ mới có sự tiến bộ cho đất nước.” Thầy từng giảng dạy trong ngành giáo dục vùng Trung nguyên và Tây nguyên, và là hiệu trưởng trường từ năm khóa 1956-1957.

Cựu Luật Sĩ Đá Thái Nhiên, đại diện cựu học sinh, nhận mạnh những đức tính của ngôi trường cũ, tình thầy trò và các kỷ niệm thân thiết dù rằng hàng chục năm đã trôi qua.

Ông nói: “Quê hương xưa Quáng, nơi 'chó ăn đá, gà ăn sỏi,' con người phải phấn đấu rất nhiều. Học trò phải trải qua kỳ thi tuyển chọn gắt gao mới được nhận vào trường. Những may mắn còn có những thầy cô, lúc nghiêm khắc, lúc nhân từ, đức lòng dáy dá, đã đào tạo các học trò thành công giúp đỡ thuác nghiệp ngành nghề khác nhau.”

Ông nhận mạnh đến tinh thần Phan Châu Trinh thấm nhuần nơi thầy trò của ngôi trường thân yêu. “Bát được chứ không bát hòa.” Ông gọi đó là “Phan-Châu-Trinh-tính.”

Ông trích tình nghĩa thầy trò mà nhà thơ Võ Ý, một cựu học sinh Phan Châu Trinh, viết:

Nghĩa thầy tình bạn Phan Châu Trinh-Đà Nẵng

Tác Giả: Linh Nguyễn/Ngái Việt

Thứ Sáu, 06 Tháng 7 Năm 2012 08:41

“Thầy ạ thầy y em là cậu học sinh Phan Châu Trinh mới đầu. Tóc đầu pha sáng, mới thầy n thầy y!”

Sau đó, bạn thầy cá quý thầy y cô hián dián lên sân khấu để các cậu học sinh tặng quà lưu niệm để thầy lòng tôn kính.

Bà Diám Háng, mới cậu học sinh của trường và là người đi đầu hợp chúng trình, nói: “Nháng gói quà do các cậu học sinh thuác niên khóa kính mừng dâng tặng quý thầy y hiáu trường, thầy y giáo và cô giáo, nhá biáu tặng hòa hợp tình thầy trò là tình riêng, và tình yêu quê háng là tình chung!”

Trác phần nghi lễ chào quác kỳ Việt Má, tặng niệm các thầy y cô là phần hợp ca và chào cô Hiáu Đoàn Phan Châu Trinh. Phái nam trong trang phục sơ mi trắng cà vát chánh và phái nữ trong áo dài màu xanh tha thát.

Phía hậu duá, sau phần trình dián nháng bài hát trữ tình của em Mina Ngân Háng, con gái ông hiá trường, là một hoạt cảnh Hái Nghá Dián Háng do hiáu thầy há dián chung, để nói lên sự quan tâm đến Trường Sa và Hoàng Sa, phần để tặng đã lồng vào tay giác Tàu pháng Bác, cần phải đòi lại cho bằng được.

“Tình thầy Phan Châu Trinh để cá vun xái và để cá các cậu học sinh cắt bánh ăn mừng sinh nhật 60 năm của trường,” nhà văn Phan Nhật Nam, mới cậu học sinh Phan Châu Trinh và cũng là người đi đầu khián chúng trình, nói.

Ngoài các cậu học sinh Phan Châu Trinh, để hiá còn có khách thầy các hiá đoàn bạn đến tham dự nhá Hái Cáu Ná Sinh Trường Váng, Gia Long, Lê Văn Duyát, Hái Quáng Đà, v.v... Mời người thầy tham dự háu thầy để hài lòng với các tiết mục của chúng trình để hiá.

Bà Đinh Minh Thu, phó chủ tịch ngoái và Hái Ná Sinh Gia Long, nói: “Dù là bạn đến tham dự, tôi thầy bạn thầy cá đã cá hành phần nghi lễ rất hay. Nhật là phần mới phút mừng niệm có chiáu của nhá thám sát Máu Thân, phần để ngá bào dián năm 1975 làm ai cũng phải ngá máng.”

Nghĩa thầy tình bạn Phan Châu Trinh-Đà Nẵng

Tác Giả: Linh Nguyễn/Ngái Việt

Thứ Sáu, 06 Tháng 7 Năm 2012 08:41

Đä giä mäi liên lạc thầy trò cùng träng, häi cäu häc sinh träng Phan Châu Trinh Đà Nẵng có website: www.phanchautrinhdanang.org